

Hợp tác giữa ASEAN và APO giúp các quốc gia thành viên phục hồi kinh tế nhanh hậu Covid-19

Trong khuôn khổ Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đã có bài phát biểu quan trọng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN xin tường thuật lại bài phát biểu trên.



Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) trong lĩnh vực năng suất là sự kiện có ý nghĩa trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch APO, khởi đầu cho sự kết nối giữa hai thiết chế đa phương quan trọng, ASEAN và APO, nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác về năng suất trong khu vực trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Chúng ta đang chứng kiến các thay đổi chưa từng có tiền lệ trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, đặt tất cả các quốc gia trước thách thức của việc phải luôn đổi mới các phương thức quản trị và hệ thống điều hành để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt trong việc giúp các Chính phủ thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực sản xuất thông minh và việc triển khai Sáng kiến ASEAN về sản xuất thông minh sẽ giúp các quốc gia thành viên tăng cường năng lực ứng phó với các cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và phục hồi kinh tế nhanh trong giai đoạn hậu Covid-19. Với sự đồng hành của APO, Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) đã phối hợp với các ủy ban chuyên ngành của ASEAN xây dựng lộ trình và giải pháp thúc đẩy sản xuất thông minh trong các quốc gia ASEAN.

BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN
HUỲNH THÀNH ĐẠT



Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong góp phần tái định hình thế giới sau Covid-19 và điều chỉnh chuỗi sản xuất-cung ứng toàn cầu, thực hiện Khung phục hồi tổng thể của ASEAN với các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, việc làm và sinh kế cho người dân. Lợi thế cạnh tranh sẵn có của ASEAN cần được bổ sung thêm các giá trị của khoa học và công nghệ tiên tiến, năng lực chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tầm nhìn và Chiến lược mới đến năm 2025 của APO cũng xác định mục tiêu thúc đẩy quá trình tăng trưởng năng suất toàn diện, dựa trên động lực đổi mới sáng tạo trong toàn khu vực châu Á đến năm 2025, đồng thời nhấn mạnh cam kết hỗ trợ các quốc gia thành viên ứng phó với các tác động kinh tế của đại dịch Covid-19 hướng tới phục hồi bền vững thông qua các giải pháp tăng cường năng suất.

Thông điệp chung đó đặt trong bối cảnh khu vực và quốc tế càng cho thấy sự phù hợp và đúng thời điểm của sáng kiến hợp tác giữa ASEAN và APO về năng suất hôm nay, cho phép chúng ta khai thác các cơ hội mới, lĩnh vực và phương thức hợp tác mới với các chương trình, dự án cụ thể có thể mang lại hiệu quả và tác động lớn, giúp các nền kinh tế thành viên trở nên năng suất hơn (more productive), cạnh tranh hơn (more competitive) và có khả năng chống chịu tốt hơn (more resilient) trước các thách thức và biến động khó lường của thế giới hiện đại.

Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs), tăng cường năng suất và công nghệ là chìa khóa để hội nhập và kết nối thành công vào mạng lưới sản xuất của các công ty đa quốc gia trong khu vực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Cần nhiều hơn nữa các giải pháp thông minh, sáng tạo, thực tiễn và kịp thời để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Lực lượng khoa học và công nghệ vì vậy phải được trang bị đủ năng lực và tiềm lực để đón đầu các xu hướng mới, giải quyết được các thách thức đặt ra trong thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp và các bên liên quan trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trụ vững và phát triển dựa trên các nền tảng sản xuất thông minh và công nghệ mới.

Thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực sản xuất thông minh và việc triển khai Sáng kiến ASEAN về sản xuất thông minh sẽ giúp các quốc gia thành viên tăng cường năng lực ứng phó với các cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và phục hồi kinh tế nhanh trong giai đoạn hậu Covid-19.

Với sự đồng hành của APO, Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) đã phối hợp với các ủy ban chuyên ngành của ASEAN xây dựng lộ trình và giải pháp thúc đẩy sản xuất thông minh trong các quốc gia ASEAN. Với trách nhiệm cơ quan chủ trì đề xuất Sáng kiến ASEAN về sản xuất thông minh, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN, góp phần thực hiện thành công Sáng kiến về sản xuất thông minh trong năm 2020.



Với chương trình nghị sự hai ngày Hội nghị, tôi tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm và các nỗ lực đóng góp, chia sẻ tích cực của Quý vị với các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hợp tác tăng cường năng suất, công nghệ và sản xuất thông minh trong khu vực. Hãy cùng kết nối các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, sát cánh bên nhau chúng ta cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững, bao trùm và thịnh vượng trong khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hỗ trợ mục tiêu phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo (innovation-led development) của các quốc gia.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng